



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๕๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๗๐ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ โรงพยาบาลสนาม กทพ.มีมาตรฐานสุขลักษณะ ควบคุมการแพร่เชื้อสู่ชุมชน
- ❖ รณรงค์เน้นย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ต่อเนื่อง
- ❖ แจ้งสนามไตร่ฟกอล์ฟพามาตรการป้องกันลูกกอล์ฟตกใส่บ้านเรือนประชาชน

❖ โรงพยาบาลสนาม กทพ.มีมาตรฐานสุขลักษณะ ควบคุมการแพร่เชื้อสู่ชุมชน

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทพ. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตถึงการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนต่าง ๆ ที่จำเป็น สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อว่า กรุงเทพมหานครมีแนวทางบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามของ กทพ. ทั้ง ๔ แห่ง รวมถึงการเตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ชุมชน ประกอบด้วย (๑) การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและสิ่งปฏิกูลในห้องผู้ป่วย ต้องทิ้งลงในถังขยะ ๒ ชั้น ปิดมิดชิดแน่นหนา และนำมาทิ้งที่ห้องพักขยะที่เป็นระบบปิดด้านนอกอาคาร ซึ่งจะเปิดตามเวลาที่รถรับขยะติดเชื้อนำไปกำจัดอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง (๒) ตัดระบบน้ำทิ้ง/น้ำโสโครกจากระบบระบายน้ำทิ้งเดิม นำน้ำเสียดังกล่าวมาบำบัดในบ่อบำบัดใหม่และเติมคลอรีนที่มีความเข้มข้นพิเศษก่อนปล่อยออกจากระบบระบายน้ำของโรงพยาบาล (๓) ระบบระบายอากาศในพื้นที่การดูแลผู้ป่วยเป็นระบบกึ่งปิด มีความดันเป็นลบระบายอากาศโดยกำหนดตำแหน่งและทิศทางระบายลมออกห่างจากบ้าน หรือชุมชนอย่างน้อย ๘ เมตร ไม่พัดย้อนกลับไปยังชุมชน และ (๔) มีกล้องวงจรปิดกระจายอยู่ภายในอาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังมีมาตรการควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลสนามและสอบสวนการระบาดของโรคตามกระบวนการมาตรฐาน จัดทำบันทึกและสรุปข้อมูลด้านระบาดวิทยาให้หน่วยบัญชาการป้องกันการระบาดในโรงพยาบาลสนามสู่บุคลากร ชุมชน สิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติตามและควบคุมให้เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับงานควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้จัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการบริหารจัดการสภาวะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ พร้อมวางแผนวางแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อใช้สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการทำหัตถการ หรือการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ ตลอดจนนำเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกลที่แพทย์และพยาบาลสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนามของ กทพ.

❖ รณรงค์ ...

❖ **รณรงค์เน้นย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ต่อเนื่อง**

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กำชับทุกจังหวัดยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในสถานประกอบการ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่า ที่ผ่านมาสำนักเทศกิจได้รณรงค์สร้างความตระหนักและเน้นย้ำขอความร่วมมือสถานประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่น การปรับตัวในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normol) และเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Distancing) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (Mask wearing) จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจำที่ร้าน (Hand washing) การเพิ่มรอบทำความสะอาดร้าน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ต่าง ๆ จัดให้มีเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก (Temperature Check) ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ (Testing) รวมทั้งติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” (Application) ทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดทุกประเภท หากจำเป็นต้องไปให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลา รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นกลุ่มก้อน ขณะเดียวกันได้กำชับ ๕๐ สำนักงานเขต รณรงค์ให้ความรู้และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการและ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด

* * * * *

❖ **แจ้งสนามไตร์ฟกอล์ฟพามาตรการป้องกันลูกกอล์ฟตกใส่บ้านเรือนประชาชน**

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากสนามไตร์ฟกอล์ฟบริเวณถนนลาดพร้าวที่ตั้งอยู่ติดกับบ้าน โดยมีลูกกอล์ฟทะลุตาข่ายเข้ามาใส่บ้านได้รับความเสียหายว่า สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบสนามฝึกไตร์ฟกอล์ฟเกียรติธาดา อาคารเลขที่ ๕๕ ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากใบอนุญาตขาดต่ออายุ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับใบอนุญาตสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ส่วนกรณีมีลูกกอล์ฟหลุดออกมานอกสนาม สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ออกหนังสือตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พร้อมกำชับให้พามาตรการป้องกันมิให้ลูกกอล์ฟหลุดออกมานอกสนาม และให้หยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร